



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 หน้า 7

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ว.โพธิวิชาลัย ดอบใจททย์... ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย มติชน วัน อาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 08:18 น.

กำลังก่อสร้างวิทยาลัยโพธิวิชาลัย

การทำให้ผู้คนเข้าใจถึงแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย ในกระแสที่ทุนนิยมโหมกระหน่ำเข้าสู่ทุกสังคมในขณะนี้ หากแต่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เชื่อว่าการสร้างคนเพื่อให้รู้เท่าทันกระแสทุนนิยม และเข้าถึงเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ต้องทำตั้งแต่ต้นทาง นั่นคือต้องศึกษาเล่าเรียนให้เป็นเรื่องเป็นราว อีกทั้งเนื้อหาต้องสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนได้ มศว จึงมีแนวคิดจัดตั้ง วิทยาลัยโพธิวิชาลัย ชั้นที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว บนพื้นที่ 61 ไร่ ซึ่งมี ผศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มศว แกนนำคนสำคัญในการจัดตั้งวิทยาลัยแห่งนี้ และยังมี ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว สนับสนุนอย่างเต็มที่

ผศ.อำนาจบอกเล่าถึงการลงพื้นที่เพื่อดูการก่อสร้างวิทยาลัยว่า เป้าหมายในการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชาลัย เพื่อจัดการศึกษาให้อยู่บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเดียว แต่สามารถประยุกต์เชื่อมโยงมาใช้ในการศึกษาได้ด้วย ทั้งนี้ การจัดการศึกษาของวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้เลื่อนลอย แต่เป็นการจัดการศึกษาที่มีภาคีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม ได้แก่ ภาคีภาคเอกชน ที่ได้ไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว การผลิตพลังงานทดแทนแก๊สโซลฮอล์ การผลิตน้ำตาลอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากปุ๋ยอินทรีย์ ตรงนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมก็สามารถเชื่อมโยงกับวิถีพอเพียงได้ อย่งเป็นมิตรกับธรรมชาติ ดูแลธรรมชาติ สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นความหวังให้ชุมชนในอนาคตได้

ทุกครั้งของการเกิดสถาบันการศึกษาที่ใดก็ตาม ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญด้านกายภาพเป็น

บนพื้นที่ 61 ไร่ ของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยนั้น จะถูกแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยไม่ได้ใช้พื้นที่ทั้ง 61 ไร่ มาสร้างอาคารเรียนทั้งหมด แต่ได้แบ่งพื้นที่เป็น 9 ห้องเรียน ให้กับผู้เรียน ได้แก่ 9 ศูนย์ภูมิปัญญาชุมชน ใช้ภูมิปัญญาชุมชนเป็นฐาน ใช้ปราชญ์ชุมชนในแต่ละอำเภอ ที่มีความชำนาญในเรื่องต่างๆ เข้ามาสอน และให้ความรู้กับนิสิตที่เข้ามาเรียนในวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยแห่งนี้ ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกปราชญ์ชุมชนจะต้องดูให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และต้องดูว่าปราชญ์ชุมชนแต่ละอำเภอมีความรู้ความสามารถปฏิบัติได้จริง ตลอดถึงถ่ายทอด และอธิบายความรู้ให้นิสิตได้ด้วย

ในวันที่ 21 มกราคม 2551 ที่จะถึงนี้ มศว จะจัดงาน วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกำหนดจัดงานวันสมเด็จพระเทพฯ ขึ้นทุกปี เนื่องจากสมเด็จพระเทพฯ ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ ที่ มศว ทุกๆ ปี มศว จะจัดงานที่ มศว ประสานมิตรบ้าง หรือบางปีก็จัดที่ มศว องครักษ์ โดยวันสมเด็จพระเทพฯ ในปีนี้ได้เลื่อนไปจัดช่วงต้นปี 2551 จึงอยากให้วันสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีความหมายกับชาว มศว ทุกคนประกาศตัวและบอกให้สังคมรับรู้ว่า

มศว เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ที่ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง ไม่ใช่ทำเพียงแค่การอธิบาย หรือทำงานเพียงแค่การวิจัยแล้วจบเพียงแค่นั้น แต่เราต้องการบอกให้สังคมรับรู้ว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ต้องใช้ความรู้จากหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนวิชาการ ความรู้จากเอกชน ความรู้จากชุมชน ความรู้จากภาครัฐ นำความรู้จากภาคส่วนมาเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิดปรัชญาพอเพียง และลงสู่การปฏิบัติแบบครบวงจรเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิดทางการศึกษาที่เน้นสร้างคนให้เข้าใจในแนวคิดปรัชญาพอเพียง

โดยในวันที่ 21 มกราคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทอดพระเนตรวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และทรงวางศิลาฤกษ์ให้วิทยาลัยด้วย

หน้า 7